

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่ 1347
วันที่ 1 11 2564
เวลา 1310
2 5



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยงโทร. ๐ ๒๖๓๑๐๐๖๖)

ที่ กษ ๐๖๓๑๐๐๖๖ ๑๓๖๖ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลการเตรียมความพร้อมทางานแนวทางการดูแลสัตว์เลี้ยงของผู้ติดเชื้อ COVID-19

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ อีกทั้งมีข้อกังวลจากประชาชนถึงสถานการณ์โรคโควิดในสัตว์เลี้ยง ซึ่งจากเหตุดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง อาทิ เกิดความกังวลว่าจะเป็นโรคสัตว์ติดคนแล้วมีการปล่อยทิ้งสุนัข-แมว หรือไม่มีผู้ดูแลสุนัขและแมวกรณีเจ้าของเข้ารับการรักษา

ในการนี้ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์จึงขอส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในสัตว์รวมถึงแนวทางการดูแลสัตว์เลี้ยงของผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายบุญชูฤกษ์ ชื่นประเสริฐ)
ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

① = ทราบ
= 17/5/64
= ผู้เกิดสงสัยสัตว์
ในทางลาดหัวลง

๑๕๐
๖๕๓.๑.๕๕

② เพน เมอ.๑๖๖ (นายชัยวัฒน์ ไชยผล)
- หมอ 21๓๓๓๖ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
- ก.ศ.๑๕๑๕๑๖๖๖๖๖๖ อธิบดีกรมปศุสัตว์
สำนักควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง

นายพรทิรุม ชินสอน

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง

③ สบ.บ.๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

(นายบุญชูฤกษ์ ชื่นประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์



การเตรียมความพร้อม แนวทางการดูแลสัตว์เลี้ยงของผู้ติดเชื้อ COVID-19

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
1	สุนัขและแมวติดโรค โรคโคโรนา -19 ได้หรือไม่ (ข้อมูลจาก CDC และ VPAT)	1. ในต่างประเทศ มีรายงาน โคโรนาในสุนัขและแมว แต่พบน้อยมาก(พบเฉพาะสัตว์ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย)
2	โนสัตว์เลี้ยงถ้าติด COVID-19 แล้วแพร่มาสู่คนได้หรือไม่ (ข้อมูลจาก CDC)	มีรายงานว่าตัวมิงค์สามารถนำโรคมารู่นคนได้ ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่าสัตว์เลี้ยงอื่นเช่น สุนัขและแมว สามารถแพร่โรค COVID-19 สู่มนุษย์ได้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงจึงควรทำตามข้อแนะนำ และไม่ควรถังสัตว์เลี้ยงของท่าน
2	ข้อควรปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยงเมื่อท่านอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 และจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน (ข้อมูลจาก VPAT)	ท่านสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านได้ตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด เช่น การจูบสัตว์ การลูบหัว การเลียมือหรืออวัยวะในร่างกาย หรือ การนำสัตว์เลี้ยงนอนในห้องนอนเดียวกับผู้เลี้ยง และสวมเครื่องมือป้องกันเมื่อสัมผัสสัตว์ เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อไปยังสัตว์เลี้ยง 1. หากมีสมาชิกท่านอื่นในครอบครัว ให้สมาชิกท่านอื่นๆ เป็นผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงแทน แต่ยังคงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสแบบใกล้ชิด ควรสวมเครื่องป้องกันเมื่อสัมผัสสัตว์ และทำการล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยง และให้รักษาระยะห่างจากผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเคร่งครัด 2. หากสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยแบบไม่รุนแรง ให้โทรหาสัตวแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาในการดูแลเบื้องต้น 3. หากสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยแบบรุนแรง ให้โทรแจ้งสัตวแพทย์ล่วงหน้า และให้สมาชิกในครอบครัวที่มีได้ป่วยด้วยโรค COVID-19 เป็นผู้พาสัตว์เลี้ยงไปโรงพยาบาล 4. ในกรณีที่ท่านพักอาศัยอยู่เพียงลำพัง ให้โทรติดต่อโรงพยาบาลสัตว์ที่สามารถรับฝากดูแลสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลสัตว์ที่พร้อมรับฝากสัตว์เลี้ยงในกลุ่มนี้จะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมชุดอุปกรณ์ป้องกันมารับตัวสัตว์เลี้ยงไปที่โรงพยาบาลสัตว์ โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่โรงพยาบาลสัตว์ด้วยตนเอง และรักษาระยะห่างทางสังคมเมื่อต้องทำการติดต่อเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสัตว์อย่างเคร่งครัด
3	ข้อควรปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยง เมื่อท่านป่วยด้วย	1. ให้ผู้ป่วย COVID-19 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อไปยังสัตว์เลี้ยง

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
	โรค COVID-19 กรณีที่ท่านมีสมาชิกในบ้านท่านอื่นๆ ที่มีผู้ป่วยด้วยโรค COVID-19 (ข้อมูลจาก VPAT)	<p>2. “ห้ามทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ แอลกอฮอล์” หากมีความประสงค์จะทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง ให้อาบน้ำด้วยแชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยง</p> <p>2. ให้สมาชิกในครอบครัวท่านอื่นๆ เป็นผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงแทน แต่ยังคงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสแบบใกล้ชิด เช่น การจูบสัตว์ การลูบหัว การเลียมือ หรืออวัยวะในร่างกาย หรือการนำสัตว์เลี้ยงนอนในห้องนอนเดียวกับผู้เลี้ยงเป็นเวลา ๑๔ วัน</p> <p>3. ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงที่สัมผัสกับผู้ป่วยควรสวมเครื่องป้องกัน ได้แก่ ถุงมือและหน้ากากอนามัย และทำการล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยง</p> <p>4. หากสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยแบบไม่รุนแรง ให้โทรหาสัตวแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาในการดูแลเบื้องต้น</p> <p>5. หากสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยแบบรุนแรง ให้โทรแจ้งสัตวแพทย์ล่วงหน้า และให้สมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยด้วยโรค COVID-19 เป็นผู้พาสัตว์เลี้ยงไปยังสถานพยาบาลสัตว์</p>
4	ข้อควรปฏิบัติกับสัตว์เลี้ยง เมื่อท่านป่วยด้วยโรค COVID-19 กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของคนเดียวและจำเป็นต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฝากที่สถานพยาบาลสัตว์ (ข้อมูลจาก VPAT)	<p>1. ให้ผู้ป่วย COVID-19 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยง เช่น ลูบหัว กอดหรือจูบสัตว์เลี้ยง เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อไปยังสัตว์เลี้ยง</p> <p>2. ให้โทรติดต่อสถานพยาบาลสัตว์ที่สามารถรับฝากดูแลสัตว์เลี้ยงได้ในกรณีที่ท่านต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล สถานพยาบาลสัตว์ที่พร้อมรับฝากสัตว์เลี้ยงในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ จะแนะนำวิธีการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือส่งเจ้าหน้าที่พร้อมชุดอุปกรณ์ป้องกันมารับสัตว์เลี้ยงไปที่สถานพยาบาลสัตว์ โดยผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สถานพยาบาลสัตว์ด้วยตนเอง</p> <p>3. ผู้ป่วยสามารถให้เพื่อน หรือญาติที่มีผู้ป่วยด้วยโรค COVID-19 นำสัตว์เลี้ยงไปสถานพยาบาลสัตว์แทนได้ โดยให้ผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงไปสถานพยาบาลสัตว์สวมเครื่องป้องกันที่เหมาะสม ได้แก่ ถุงมือและหน้ากากอนามัย และแจ้งให้สถานพยาบาลสัตว์รับทราบก่อนล่วงหน้า</p>
5	ข้อพึงปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลสัตว์ที่รับฝากหรือรักษาสัตว์เลี้ยง ในกรณีที่เจ้าของสัตว์ป่วยด้วยโรค COVID-19 (ข้อมูลจาก VPAT)	<p>1. สถานพยาบาลสัตว์ต้องมีพื้นที่แยกโดยเฉพาะสำหรับรับฝากสัตว์ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ COVID-19</p> <p>2. สถานพยาบาลสัตว์ควรมีบริการการรับสัตว์เลี้ยงจากที่พักอาศัยของผู้ป่วยโรค COVID-19 โดยมีชุดอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม และมีมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. “ห้ามทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ</p>

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
		<p>แอลกอฮอล์” หากมีความประสงค์จะทำความสะอาดตัวสัตว์ ให้อาบน้ำด้วยแชมพูสำหรับสัตว์ปกติ</p> <p>4. ควรมีการจัดการขยะติดเชื้อด้วยมาตรฐานเดียวกับโรคสัตว์สู่คนอื่นๆ เช่น โรคฉี่หนู (leptospirosis)</p> <p>5. ในกรณีที่เจ้าของสัตว์ป่วยที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงนำสัตว์เสี่ยงมาที่สถานพยาบาลสัตว์ด้วยตนเอง</p> <p>6. ให้สถานพยาบาลสัตว์แจ้งเจ้าของสัตว์ป่วยให้รอรักษาที่รถยนต์ โดยสารส่วนตัว “ไม่เข้ามาในพื้นที่ของสถานพยาบาลสัตว์” และให้เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมรับตัวสัตว์ป่วยเข้ามารักษาในสถานพยาบาลสัตว์ โดยติดต่อประสานงานเรื่องอาการกับเจ้าของสัตว์ป่วยผ่านทางระบบโทรศัพท์เป็นหลัก</p>
6	<p>การเตรียมความพร้อมหาแนวทางการดูแลสัตว์เสี่ยงของผู้ติดเชื้อ COVID-19</p>	<p>1. เน้นให้สัตว์เสี่ยงอยู่ที่บ้าน ** เพื่อไม่ให้สัตว์มีความเครียด สะทกต่อการจัดการและลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและสุขภาพสัตว์*** มีการติดต่อญาติผู้ป่วยให้มาช่วยดูแล เลี้ยงดู หรืออาศัยเครือข่ายคนรักสัตว์ ผู้นำชุมชน หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ ผัดเปลี่ยน หมุนเวียนช่วยกันดูแล</p> <p>2. กรณีที่ไม่สามารถดูแลที่บ้านได้ ให้เจ้าของสัตว์เสี่ยง ประสานการรับฝากเลี้ยงกับสถานพยาบาลสัตว์ใกล้บ้าน โดย VPAT จะสำรวจสถานพยาบาลสัตว์ที่มีความพร้อมที่สามารถช่วยเหลือสัตว์ได้</p> <p>3. กรณีที่ไม่สามารถหาคนดูแลหรือไม่มีสถานพยาบาลสัตว์รับเลี้ยงดูแลได้ กรมปศุสัตว์จะดำเนินการนำสัตว์เสี่ยงไปดูแลที่สถานพักสัตว์ที่เตรียมไว้ ดูแลไปจนกว่าเจ้าของจะพ้นระยะกักตัวหรือหายป่วย</p> <p>4. กรมปศุสัตว์เปิดช่องทางการรับแจ้งขอรับการช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วน เบอร์ 06-3225-6888</p> <p>5. ทีมเจ้าหน้าที่จะมีการประเมินสุขภาพสัตว์ และความจำเป็นในการส่งตรวจคัดกรองการติดเชื้อของสัตว์เสี่ยงโดยห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม</p> <p>6. การดำเนินการทุกขั้นตอนจะมีการเตรียมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เตรียมความพร้อมด้วยวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่จำเป็น ยานพาหนะ ควบคู่กันไป โดยจะบูรณาการการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือสัตว์เสี่ยงได้ตลอดเวลา</p>
7	<p>ข้อควรปฏิบัติกับสัตว์เสี่ยงหากตรวจพบโรค</p>	<p>1. ไม่ทิ้งหรือปล่อยสัตว์เสี่ยงที่ติดเชื้อ COVID-19 หรือสงสัยว่าติดเชื้อ การทิ้งสัตว์เสี่ยงเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ป้องกันการ หารุณกรรม</p>

ชื่อ	คำถาม	คำตอบ
	<p>COVID-19 ในสัตว์เลี้ยงหรือสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงติดเชื้อ COVID-19</p>	<p>และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ระวังโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือรายงานที่ระบุว่าสัตว์เลี้ยงได้แก่ สุนัข แมวสามารถแพร่โรค COVID-19 สุ่มนุษย์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจึงไม่ควรให้สัตว์ดังกล่าวสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์อื่นหรือคนโดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม</p> <p>2. ให้กักสัตว์เลี้ยงไว้ ไม่นำสัตว์เลี้ยงออกนอกบริเวณที่อยู่อาศัยโดยไม่จำเป็นและงดทำกิจกรรม ดังต่อไปนี้ พาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า พาไปสวน ตลาด ร้านตัดแต่งขนรวมถึงร้านตัดแต่งขนประเภทเคลื่อนที่ด้วยเช่นกัน สถานที่รับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง หรือสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนมาพบปะกัน การจ้างคนจูงสัตว์เลี้ยงหรือคนภายนอกมาดูแลสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ให้คอยสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยง โดยสัตว์ที่ติดเชื้อ COVID-19 อาจมีอาการไอ มีไข้ หายใจลำบาก ซึม จาม อ้วก ท้องเสีย หรือมีสารคัดหลั่งจากตา หากสัตว์เลี้ยงมีอาการดังนี้ รวมถึงการหายใจที่แย่งลงให้รีบโทรศัพท์ปรึกษาสัตวแพทย์</p> <p>3. จัดห้องหรือพื้นที่แยกเฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อ แยกจากสัตว์เลี้ยงตัวอื่นและคนในบ้าน ควรแยกกระบะทรายหรือห้องน้ำของสัตว์เลี้ยงจากสัตว์เลี้ยงตัวอื่น กรณีสุนัขหากในบ้านมีสวนหลังบ้านส่วนตัวสามารถปล่อยให้ไปเข้าห้องน้ำในบริเวณนั้นได้ แต่ไม่ควรพาไปเดินเล่น และควรอยู่ใกล้บริเวณไม่ควรไปไกลมาก แมวนั้นไม่ควรปล่อยออกไปเล่นข้างนอกบริเวณบ้าน ควรอยู่ภายในห้องที่จัดแยกไว้ให้</p> <p>4. จัดหาของใช้ที่นอน ชาม ชนม หรือของเล่น แยกสำหรับสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 ถ้าพื้นผิวสกปรก ให้เช็ดด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอกแล้วล้างด้วยน้ำก่อนแล้วจึงใช้สารเคมีฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● น้ำยาซักผ้าขาว (สารออกฤทธิ์โซเดียมไฮโปคลอไรท์) โดยเทน้ำยาซักผ้าขาว 100 มิลลิลิตรแล้วเติมน้ำให้ครบ 1 ลิตร หรือ ● ผงโซเดียมไฮโปคลอไรด์ผงปริมาณ 5 กรัม ในขวดเปล่าแล้วเติมน้ำให้ครบ 1 ลิตร <p>สวมถุงมือและหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อทำการฆ่าเชื้อ ไม่ควรใช้กับพื้นผิวไม้เคลือบเงา อะคริลิกพลาสติก หรือบริเวณที่มีเปลวไฟและหากผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 1 วัน หรือทำการทิ้งโดยหลงโถส้วมแล้วกดชัก</p>

ชื่อ	คำถาม	คำตอบ
		<p>โครก 3 ครั้ง จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนนำไปใช้ สำหรับของใช้จำพวก ผ้าท่อม เตียง หรือผ้าเช็ดตัวสามารถซักรวมกับของใช้อื่นได้ และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้</p> <p>5. เจ้าของต้องสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือทุกครั้งเมื่ออยู่ในบริเวณเดียวกับสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อ ตัวสัตว์เลี้ยงนั้นไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยและไม่ควรบึงคับหรือพยายามใส่หน้ากากอนามัยให้สัตว์เลี้ยง สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อต้องสัมผัสของใช้ของสัตว์ป่วยหรือสิ่งขับถ่ายต่าง ๆ ถุงมือที่ใช้แล้วหรือของเสียต่าง ๆ ให้ใส่ในถุงปิดสนิทก่อนทิ้งลงในถังขยะ ล้างมือด้วยสบู่ทันทีทุกครั้งหลังทำความสะอาดของเสียต่าง ๆ</p> <p>6. ล้างมือระหว่างวันทุกครั้งหลังสัมผัสของใช้ของสัตว์ป่วย โดยล้างด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก ปาก ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง</p> <p>7. ห้ามเช็ดหรืออาบสัตว์เลี้ยงด้วยสารเคมีฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เจลล้างมือ หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว</p> <p>8. การกักจะสิ้นสุดและสัตว์เลี้ยงสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนและสัตว์อื่นได้ตามปกติก็ต่อเมื่อสัตวแพทย์มีความเห็นให้ยุติการกักสัตว์เลี้ยงได้ โดยสัตว์เลี้ยงต้องไม่แสดงอาการของการติดเชื้อ COVID-19 (ไอ มีไข้ หายใจลำบาก ซึม จาม อ้วก ท้องเสีย หรือมีสารคัดหลั่งจากตา) อย่างน้อย 72 ชั่วโมง โดยไม่มีการจัดการทางการแพทย์ เช่น การให้ยาลดไข้ ยาป้องกันการอาเจียน และ ถูกกักอย่างน้อย 14 วันหลังจากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบการติดเชื้อ หรือ หากมีการเก็บตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมทุกตัวอย่างต้องให้ผลเป็นลบ</p>
8	หากพบว่ามีอาการปล่อยทิ้งสัตว์เลี้ยง	<p>เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ป้องกันการ ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 23 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำ การใดๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท</p>

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับ ปฏิบัติงานกับสัตว์ที่สงสัยติดเชื้อ COVID-19

ประวัติดังกล่าว	อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)				
	หน้ากากอนามัย	อุปกรณ์ป้องกันแขนขา (กระบังมือหรือโบล่าหรือแขนยาว)	ถุงมือ	อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (ชุดป้องกันเต็มตัว)	หน้ากาก N95
สัตว์ที่ <u>ไม่</u> ประวัติดังกล่าว COVID-19	▲	▲	▲	▲	▲
สัตว์ที่ <u>ไม่</u> ประวัติดังกล่าว COVID-19 และ <u>ไม่</u> ประวัติดังกล่าว COVID-19	▲	▲	▲	▲	▲
สัตว์ <u>ไม่</u> ประวัติดังกล่าว COVID-19 แต่ <u>ไม่</u> ประวัติดังกล่าว COVID-19		▲		▲	▲
สัตว์ที่ <u>ไม่</u> ประวัติดังกล่าว COVID-19					●
การดำเนินการที่กระทำโดยสัตวแพทย์หรือสัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ <u>ไม่</u> ประวัติดังกล่าว COVID-19					●
การดำเนินการที่กระทำโดยสัตวแพทย์หรือสัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ <u>ไม่</u> ประวัติดังกล่าว COVID-19	✗				
การดำเนินการที่กระทำโดยสัตวแพทย์หรือสัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ COVID-19 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR	✗				
การดำเนินการที่กระทำโดยสัตวแพทย์หรือสัตวแพทย์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ COVID-19	✗				

หมายเหตุ: สัตว์ COVID-19 หมายถึง เมื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือชื่อ SARS-CoV-2

- ▲ ผู้ปฏิบัติงาน สวมชุดป้องกัน PPE ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากพื้นที่การปฏิบัติงาน (สถานที่ บุคคล)
- ผู้ปฏิบัติงาน อาจพิจารณาใช้หน้ากาก N95 แทนหน้ากากอนามัย
- ✗ ไม่แนะนำให้ใช้หน้ากาก
- โบล่าหรือโบล่า N95 อาจพิจารณาใช้หน้ากากอนามัย ร่วมกับ กระบังมือหรือแขนยาว

กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในสัตว์



เช่น การทำหัตถการ การดูแล: สัตว์ที่ติดเชื้อ

อาการสัตว์ที่สงสัยติดเชื้อ COVID-19



อาเจียน, มีไข้/ไข้หวัด, หายใจลำบาก, ไอ, ไข้

การเก็บตัวอย่างตรวจโรคโควิด-19 ในสัตว์

(Sample Collection for COVID-19 Testing in Animals)



สวอบจมูก
(Nasal Swab)



สวอบทวารหนัก
(Rectal Swab)



สวอบช่องปาก
(Oral Swab)



หลอดบรรจุน้ำยารักษาสภาพตัวอย่าง
(Viral Transport Medium Tubes)



การนำส่งตัวอย่าง

ภาชนะการบรรจุตัวอย่างในลักษณะที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันการแพร่ของตัวอย่าง และขนส่งด้วยความเย็น 2-8°C ตลอดการขนส่ง ภายใน 24 ชั่วโมง โดยใช้ ice pack หรือน้ำแข็งแห้ง ระหว่างการบรรจุขึ้นภาชนะนอกให้เพียงพอ

กรณีไม่สามารถนำส่งตัวอย่างได้ภายใน 24 ชั่วโมง

- ไม่นเกิน 72 ชั่วโมง เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 2-8°C
- เกิน 72 ชั่วโมง เก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ -70°C หรือนำส่งโดยเครื่องบินแห้งแข็ง



การบรรจุตัวอย่าง 3 ชั้น
(Triple Packaging System)



ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา
(Virology Laboratory)

อ้างอิง :
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Centers for disease Control and prevention (CDC)

